



วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ / หัวหน้างานด้านบริหารจัดการข้อมูลองค์กร เอกสาร  
ประวัติศาสตร์และจดหมายเหตุ / นักจดหมายเหตุ / นักจัดการเอกสารและข้อมูล และ ผู้สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๗ สมาคมจดหมายเหตุไทย

ด้วยสมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงภัยด้านภัยพิบัติ และตอบโต้ภัยการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลองค์กร เอกสารประวัติศาสตร์ และจดหมายเหตุภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ และวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ถนนพหลโยธินสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

การประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยความร่วมมือจาก UNSCO ที่จะแนะนำเกี่ยวกับแผนการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) ชุดเครื่องมือที่ใช้ประเมินตนเองเรื่องแผนการจัดการภัยพิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการทำ workshop กลุ่มย่อยของผู้เข้าร่วมการอบรม นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางดำเนินงานและการให้บริการข้อมูลองค์กร เอกสารประวัติศาสตร์ และจดหมายเหตุภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทั้งสองหัวข้อดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงรุกทั้งในการบริหารจัดการและการให้บริการข้อมูลองค์กร ข้อมูลประวัติศาสตร์และจดหมายเหตุไปสู่กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

ในการนี้ สมาคมจดหมายเหตุไทย เห็นว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมวิชาการดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค ๐๔๐๙.๗/ว. ๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ปีตรับลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

ขอแสดงความนับถือ

  
สมาคมจดหมายเหตุไทย  
The Association of Thai Archivists  
ต.บ. 11 ซอยวัดบัวขวัญ ถนนงามวงศ์วาน 10200  
โทร. 02-613-3448-1  
E-mail : thaiarchives@yaho.com

(นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์)

นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย